

# GL จ่อสู้คดีเจทรีสต์ ยังไม่ได้หมายศาล

โพสต์ทูเดย์ - กรูปลีสัยนการฟ้องของเจทรีสต์ต่อบริษัทไม่กระทบธุรกิจ และยังไม่ได้หมายเรียกจากศาล พร้อมต่อสู้คดี

นายทัตชัย โคนิชิตะ ประธานกรรมการ บริษัท กรูปลีส (GL) ซึ่งแจงเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท เจทรีสต์ ในหน้าเว็บไซต์ของเจทรีสต์ ถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการยกเลิกการลงทุนของเจทรีสต์เอเชีย (JTA) ในหุ้นกู้แปลงสภาพของ GL จำนวน 180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการดำเนินการทางกฎหมายกับบริษัท และบุคคลอื่นในไทย สิงคโปร์ และเกาะบริติชเวอร์จิน หลังจากบริษัททราบข่าวประชาสัมพันธ์ของเจทรีสต์ ได้ตรวจสอบและหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายของ JTA กับบริษัททั้งหมด ไม่มีผลทำให้การประกอบธุรกิจของบริษัทหยุดชะงัก ตลอดจนกระบวนการทางกฎหมายยังไม่เริ่มต้น โดยที่ศาลยังมีคดีวินิจฉัยในเนื้อหาของข้อพิพาท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อหักล้างข้อกล่าวอ้างของ JTA ในกระบวนการทางกฎหมายเหล่านั้นได้ และบริษัทยังไม่

ได้รับหมายเรียกสำเนาคำฟ้อง และคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทจากทางศาล และยังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานใด

บริษัทตรวจสอบพบว่า JTA ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งนายमितชีจิ โคนิชิตะ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท 3 ท่าน เป็นจำเลยต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.83/2561 ในข้อหาละเมิด บอกล้างโมฆียกรรม และเรียกค่าเสียหาย เพื่อเรียกร้องให้จำเลยทั้งหมดชำระเงินค่าเสียหายให้แก่ JTA โดยนัดพิจารณาครั้งแรก (วันนัดชี้สองสถาน) ในวันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09.00 น.

JTA ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีฟื้นฟูกิจการหมายเลขดำที่ พ.1/2561 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2561 โดยศาลนัดไต่สวนครั้งแรกในวันที่ 19 มี.ค. 2561

ทั้งนี้ GL กำลังปรึกษากับทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อเตรียมการต่อสู้คดี และพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอื่นที่จำเป็นและเหมาะสมต่อไป ■



ฝากขัง ▶

ภาพนายศรีธารธรรม  
ได้ นาย ผู้จัดการและ  
พนักงานเชียร์แขกของ  
วิคตอเรีย ซีเครท 5 คน  
ถูกพนักงานสอบสวน สน  
วังทองหลาง ใส่กุญแจมือ  
ร้อยโซ่เดินเป็นพรวน ขณะ  
นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญา  
รัชดาภิเษก ขณะที่ดีเอสไอ  
เปิดตู้เซฟทั้ง 3 ใบแล้ว พบ  
เงินสดประมาณ 1 แสนบาท  
และของใส่เงินให้พนักงาน  
นวดอีกหลายสิบซอง.

# ส่งลงคุก เจ้าของอ้าง 'วิคตอเรีย'

หญิงคนขอ  
ใบอนุญาต  
ศรียราห์ที่ล้ม  
ลูกค้ำก็โดน  
"ศรียราห์" จัดหนัก  
หลังประชุมร่วมกรณี  
จับกุมอาบอบนวดวิคตอ-  
เรีย เล่นงานอมรินทร์  
ออนเซน ★ มีต่อหน้า 11

# สังขดาบ

## ☆ ต่อจากหน้า 1

ในฐานะเจ้าของฟัวง "ศศิธรวิระเทพสุภรณ์" กรรมการผู้ขอใบอนุญาตกับพวก 20 ราย ในข้อหาค้ำมนุษย์ เผยเรื่องต้นพบเด็กต่ำกว่า 18 ปีแล้ว 3 คน อยู่ระหว่างตรวจเพิ่มอีก 17 คน และให้ใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีค้าประเวณีเด็กที่แม่ฮ่องสอน ส่วนตำรวจที่ถูกพาดพิง 4 หน่วยหลักให้แต่ละหน่วยตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงทันที ขณะที่ ผบ.ช.น.รับรายงานกรณี ผกก.สน.วังทองกลาง อยู่ในโผยรับรองอ้าง ปีนยันวันเวลาดังกล่าวอยู่กับครอบครัวด้านพนักงานสอบสวนฝากขัง 5 พนักงานเชียร์แขก ก่อนถูกส่งนอนเรือนจำหลังวิประกัน

กรณีดีเอสไอสนธิกำลังกับหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานบริการอาบอบนวด วิคตอเรีย ซีเครท ในซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. หลังพบข้อมูลเด็กสาวชาวพม่า ถูกนำมาเปิดบริษุทธิ์ในเมืองไทย ก่อนถูกบังคับให้ค้าประเวณีที่สถานบริการแห่งนี้ โดยการตรวจค้นดังกล่าว เจ้าหน้าที่จับกุมปีกาบ หรือนายบุญทรัพย์ อมรรัตนสิริ อายุ 55 ปี หัวหน้าเชียร์แขก ตามหมายจับศาลอาญา ลงวันที่ 8 ม.ค. ในข้อหาเป็นธุระจัดหาให้มีการค้าประเวณี พร้อมทั้งนำตัวหญิงสาวหลายสัญชาติ ทั้งไทย พม่า ลาว กัมพูชา รวม 118 คนไปคัดแยกสัญชาติและตรวจสอบหาอายุจากมวลกระดูก ผลจากการตรวจค้นทำให้ พล.ต.ท.ชาญเทพเสสะเวช ผบ.ช.น. สั่งย้าย 5 เสือตำรวจ สน.วังทองกลาง เจ้าของพื้นที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศปก.น. แบบไม่มีกำหนด ขณะเดียวกัน ในโลกโซเชียลมีการเปิดโผยรับรองเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาใช้บริการอาบอบนวดแห่งนี้ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง

ความคืบหน้าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ม.ค. ที่ศาลอาญา รัชดาภิเษก ร.ต.อ.ไกรสร อินปิ่น พนักงานสอบสวน สน.วังทองกลาง คมตัว นายศรีทราธรรม แจ็งฉาย อายุ 67 ปี นายชัยณรงค์ อันสุข อายุ 54 ปี นายมนัส อ่วมทับ อายุ 49 ปี นายเอกณพัทธ์ จารุวัฒน์ปฐมกุล อายุ 30 ปี และ นายสมชาย แสงอุดม อายุ 53 ปี ชาว กทม. เป็นผู้ต้องหา 1-5 ตามลำดับ ร่วมกันเป็นธุระจัดหากระทำผิดค้าประเวณีฯ ร่วมกันเป็นผู้ดูแล ผู้จัดการค้าประเวณีในสถานค้าประเวณีฯ ร่วมกันเป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น โดยเป็นธุระจัดหา หรือพาไปเพื่อการอนาจาร โดยนายศรีทราธรรมถูกแจ้งข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ อีก 1 ข้อหา มาขึ้นคำร้องฝากขังต่อศาล ทั้งหมดให้การปฏิเสธ ทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะครบ 48 ชั่วโมง แต่การสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ขอฝากขังผู้ต้องหา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-26 ม.ค. พร้อมคัดค้านการประกันตัว เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตตามคำร้อง

เวลาไล่เลี่ยกันที่ บช.น. พล.ต.ท.ชาญเทพเสสะเวช ผบ.ช.น. กล่าวถึงกรณีพบในบริบรองตำรวจ สน.วังทองกลาง และสังกัดอื่นเกี่ยวข้องไปใช้บริการที่วิคตอเรีย ซีเครทว่า ยังคงเป็นแค่เพียงข่าว ส่วนรายละเอียดหรือข้อความในกระดาษต่างๆ ยังไม่ได้รับรายงาน ต้องรอข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดย บช.น. ทำหนังสือแจ้งขอข้อมูลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. ที่ผ่านมาคาดว่าใน 1-2 วัน จะได้รับคำตอบเกี่ยวกับหลักฐานทางเอกสาร ขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อได้หลักฐานต่างๆ แล้วต้องวิเคราะห์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องตามที่ เป็นข่าวหรือไม่ อีกทั้งต้องตรวจสอบหลักฐานเอกสารก่อนว่า เอกสารที่ดีเอสไอได้ไปเป็นอย่างไร ขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้รับเอกสาร แต่จะตรวจสอบทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้มาแล้วให้รอง ผบ.ช.น. ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของหลักฐานต่างๆ อีกครั้ง

พล.ต.ท.ชาญเทพกล่าวด้วยว่า สำหรับ 5 เสือตำรวจ สน.วังทองกลาง ที่ถูกให้มาช่วยราชการได้เข้ารายงานตัวตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. เบื้องต้นได้รับรายงานกรณีที่บอกว่ามีตำรวจ สน.วังทองกลาง อาทิ พ.ต.อ.ธรรมบุญ บุญเรือง ผกก.สน.วังทองกลาง ไปใช้บริการ และเขียนวันเวลาไว้วันที่ พ.ต.อ.ธรรมบุญ ยืนยันวันเวลาดังกล่าวอยู่กับครอบครัว โดยมีพยานหลักฐานแต่ก็เอาไว้ก่อน เนื่องจากต้องดูรายละเอียดจากกรรมการปกครอง และดีเอสไอก่อน เมื่อถามถึงเรื่องการถอนใบอนุญาตวิคตอเรีย ซีเครท พล.ต.ท.ชาญเทพตอบว่า อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และเตรียมประชุมเกี่ยวกับสถานประกอบการทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ

ต่อมาเวลา 15.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิตไวรังกูร นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจ พล.ต.ตร.ไชย คล้ายคลึง ผกก.ปคม. พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าหลังเจ้าหน้าที่ดีเอสไอฝ่ายปกครองและทหาร เข้าตรวจค้นจับกุมสถานบริการอาบอบนวด วิคตอเรีย ซีเครท เพราะเข้าข่ายการค้ำมนุษย์ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เร่งดำเนินการกวาดล้างจับกุม

หลังการประชุม พล.ต.อ.ศรีวราห์เปิดเผยว่า จากการประชุมเบื้องต้นสั่งกำชับเจ้าหน้าที่คือ ให้ตรวจสอบของกลางให้ครบ เพราะมีปัญหาเรื่องบัตรชมพู จะทำให้รู้ว่าเป็นลูกจ้างใคร เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้อย่างไร เป็นการค้าประเวณีข้ามชาติหรือไม่ ของกลางบันทึกการจับกุมให้รวบรวมมาให้ครบ เพื่อดูว่าหลักฐานจะเข้าข้อหาได้บ้าง เรื่องที่ 2 การตรวจมวลกระดูกเพื่อยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ มีอายุต่ำกว่า 18 หรือไม่ต่ำกว่าก็เข้าข้อหาค้ำมนุษย์ เบื้องต้นแพทย์ยืนยันมีอายุต่ำกว่า 18 ปี 3 คน ต้องตรวจเพิ่มเติมอีก 17 คน เมื่อแพทย์ออกรายงานมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร้องทุกข์การค้ำมนุษย์ 3.สั่งให้ร้องทุกข์

เรื่องการค้ำมนุษย์ให้เสร็จสิ้น หลังแพทย์ออกรายงานไม่เกิน 1 ชม. 4.ให้ตรวจสอบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวข้องพัฯ พันหรือไม่ว่า พบว่ามีต้องดำเนินการตามระเบียบของสำนักงานกฤษฎีกา

ด้าน พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้ขยายผลจากกรณี ด.ญ.คำปิง (นามสมมติ) เมื่อปีที่แล้ว เป็นเด็กอายุ 12 ปี ถูกนำมาค้าประเวณีได้พยายามสืบสวนแก๊งต่างๆ ในเรื่องการค้ำมนุษย์ พบว่ามีหลายกลุ่มลักษณะ โบรกเกอร์ นำพาหญิงประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาค้ำมนุษย์ ได้ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการกับกลุ่มเหล่านี้ เบื้องต้นพอทราบแล้วกลุ่มไหน โดยเฉพาะกรณี ด.ญ.คำปิง พบการกระทำ ความผิดของโบรกเกอร์กลุ่มหนึ่ง ขยายผลออกมาจับได้ 7 คน ในนั้นคือปีกาบ เนื่องจากเด็กที่ตรวจสอบพบเข้ามาในเมืองไทยจะมีขบวนการนายหน้าพาเข้ามา รวมถึงนำจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าไทยและจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างกรณี ด.ญ.คำปิง ถูกนำไปที่ประเทศมาเลเซีย โบรกเกอร์กลุ่มนี้ส่งให้ที่สถานอาบอบนวดวิคตอเรียและอาบอบนวดอื่นๆ หลายแห่งทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อยู่ระหว่างขยายผล

ขณะที่ พล.ต.ท.วิฑูรย์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตำรวจเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวหญิงสาวมาตรวจมวลกระดูกทั้งหมด 27 คน การตรวจอายุสามารถทำได้ แต่ไม่ 100 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเบี่ยงเบนขึ้นลง 1.8 ปี โดยตรวจที่ฟันกรามและข้อมือ มีเจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ายทำงานร่วมกันคือ ทีมแพทย์ทันตกรรมเอกซเรย์จิตเวช ใช้เอกซเรย์โดยโปรแกรมแพโนโรมิกวิว เมื่อได้ผลเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 ฝ่ายจะวินิจฉัยร่วมกัน และสรุปออกมาเป็นตัวเลข เบื้องต้นพบว่า 3 คนที่ตรวจพบว่าต่ำกว่า 18 ปี อายุน่าจะประมาณ 15 ปี

พล.ต.อ.ศรีวราห์เปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่า หลังแพทย์ยืนยันผลการตรวจมวลกระดูก จะให้เจ้าหน้าที่ร้องทุกข์ข้อหาค้ำมนุษย์กับเจ้าของสถานบริการที่แท้จริง เช่น เจ้าของใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้ดูแลเชียร์แขก แคมเชียร์ และเอเย่นต์ ถ้าการสืบสวนไปถึงเบื้องต้นพอทราบกลุ่มเจ้าของแต่เปิดเผยไม่ได้อยู่ในสำนวน นอกจากวิคตอเรียแล้วยังมีกิจการอีกหลายแห่ง จะตรวจสอบให้หมด ส่วนเจ้าของกิจการยังอยู่ในประเทศอยู่ระหว่างเฝ้าจับตา ส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถ้าพบมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ากรณีใดๆ การรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมต้องดำเนินการทั้งหมด

ต่อมาเวลา 18.00 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. กล่าวอีกครั้งว่า แพทย์ใหญ่ รพ.ตร. รายงานว่า มีหญิงบริการประมาณ 10-15 ราย

ที่ต้องตรวจให้แม่นยำด้วยวิธีเอ็มอาร์ไอตามมาตรฐาน  
พีฟ่า เพื่อยืนยันอายุ แต่ยังคงขัดด้านงบประมาณ  
เพราะต้องใช้งบประมาณในการตรวจรายละเอียด 8,000  
บาท ตรงนี้จะขออนุมัติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร.  
พิจารณา กำชับพนักงานสอบสวนให้ตรวจสอบ  
ให้มีการร้องทุกข์เพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับค้ำมนุษย์  
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้ประกอบด้วย นิติบุคคลที่  
เป็นเจ้าของ บุคคลที่มีชื่อขอใบอนุญาต ผู้จัดการ  
ผู้ดูแล หัวหน้าเชียร์แบก คนเชียร์แบก แคชเชียร์  
เอเยนต์ เบื้องต้นเกือบ 20 ราย และต้องขยายผล  
ไปยังผู้เกี่ยวข้องอีก เบื้องต้นตรวจสอบทราบว่า  
สถานบริการแห่งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรินทร์  
ออนเซน เป็นเจ้าของ มี น.ส.ศศิธร วิระเทพสุภรณ์  
เป็นกรรมการผู้ขอใบอนุญาต พนักงานสอบสวนจะ  
แจ้งข้อกล่าวหาฐานค้ำมนุษย์แก่นิติบุคคลนี้และ น.ส.  
ศศิธรกับพวก

พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าวอีกว่า กรณีผู้กระทำผิด  
ร่วมประเวณีกับเด็กให้สืบสวนสอบสวนติดตาม  
จับกุมตัวมาดำเนินคดีทุกราย ใช้มาตรฐานเหมือน  
กรณีการค้าประเวณีเด็กที่ จ.แม่ฮ่องสอน ในส่วน  
การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น ทราบว่ามี  
หน่วยงานที่ถูกพาดพิง 4 หน่วย คือ บข.น. บข.ก.  
บข.ทท.และ สตม. สั่งการให้แต่ละหน่วยไปตั้งกรรมการ  
สืบสวนข้อเท็จจริงทันที ไม่ต้องรอข้อมูลจากหน่วย

ไหนแล้ว เดี่ยวตนจะส่งข้อมูลที่ได้จากการประชุม  
วันนี้ไปให้ ส่วนจะต้องดำเนินการทางปกครองกับ  
ตำรวจในระดับเหนือกว่าสน.หรือไม่เรื่องนี้ พล.ต.อ.  
ธรรมศักดิ์ วิชารยะ ที่ปรึกษา (สบ 10) จะเป็นผู้  
ประมวลเรื่องให้ผบ.ตร.พิจารณา ส่วนจะใช้มาตรฐาน  
เดียวกับการดำเนินการทางปกครองเช่นเดียวกับการ  
ณีนาคารืออาบอบนวดหรือไม่ อยู่ที่ ผบ.ตร.จะ  
พิจารณาในที่สุด ทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนดำเนินคดี  
ในเรื่องนี้ไม่เจตอแน่นอน ไม่กลัวว่าใครเป็น  
เพื่อนใคร หรือมีอิทธิพลอย่างไร หากพบว่าใครผิด  
เอาหมัดถ้าทำผิด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรีและ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกรัฐมนตรี สั่งกำชับให้ดำเนินการทุกรายตาม  
พยานหลักฐาน

ส่วนกรณีตู้เซฟ 3 ใบที่เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยึดมา  
จากวิคตอเรีย ซีเครทนั้น ก่อนหน้านี้นี้เมื่อเวลา 14.30 น.  
วันเดียวกันที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) พล.ต.อ.  
ไพสิฐ วงศ์เมืองอธิบดีดีเอสไอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตู้เซฟ 3 ใบ ขนาดความ  
สูง 80 ซม. 2 ใบ และขนาดความสูง 60 ซม. 1 ใบ  
ให้ผู้เชี่ยวชาญใช้สว่านเจาะ จากนั้นอนุญาตให้สื่อ  
มวลชนเข้าบันทึกภาพ โดยพบว่า ตู้เซฟความสูง  
ขนาด 60 ซม. ไม่มีสิ่งของอยู่ด้านใน ส่วนตู้เซฟความ  
สูงขนาด 80 ซม.อีก 2 ใบ มีเงินสดแบงก์ 20 บาท

แบงก์ 50 บาท แบงก์ 100 บาท และแบงก์ 1,000  
บาท รวมกันกว่า 10 มัด ประเมินด้วยตา คาดว่า  
เกิน 1 แสนบาท นอกจากนั้นเป็นเอกสารใบปลิวต่างๆ  
แวนตาคูญแจและนาฬิกาอีกทั้งยังพบบัญชีรายชื่อ  
พนักงานเวด ของจดหมายสีขาวใส่เงินค่าตัวพนักงาน  
นวดหลาย 10 ของด้วย

พล.ต.อ.ไพสิฐกล่าวว่า การสอบสวนคดีนี้จะ  
เป็นในรูปแบบคณะกรรมการ มีกรรมการปกครอง  
พนักงานอัยการดีเอสไอเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนา  
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงาน  
เกี่ยวข้องสอบสวนร่วมกัน ส่วนสิ่งของที่พบในตู้เซฟ ได้  
ให้เจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แยกประเภท  
ก่อนนำไปประกอบสำนวนยืนยันดำเนินคดีอย่าง  
จริงจังกับการค้ำมนุษย์ ในเรื่องรายชื่อข้าราชการ  
ที่เกี่ยวข้องส่งให้ ป.ป.ท. ส่วนเส้นทางเงิน จะประสาน  
ป.ป.ท.ตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไป

อีกด้านหนึ่ง เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ศูนย์รับ  
เรื่องร้องเรียน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม  
(ป.ป.ท.) ถนนแจ้งวัฒนะกทม. นายกองรบกระทุ่มนัด  
หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 6 ชุด  
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำบัญชีชื่อเจ้าหน้าที่  
หน่วยงานให้บริการที่อาบอบนวดวิคตอเรีย ซีเครท  
มอบให้สำนักงาน ป.ป.ท.ตรวจสอบ มี พ.ต.ท.งามพล

บุญลิ่มเต็ง นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กองบริหารคดี ป.ป.ท.รับเอกสาร แทน พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ รรท.เลขานุการ ป.ป.ท.

นายกอรบกล่าวว่าคุณสำเนาเอกสารบัญชี รายชื่อตำรวจและที่เกี่ยวข้องมาใช้บริการ เบื้องต้น พบเขียนระบุแค่ตำแหน่ง มีกว่า 20 รายชื่อ ได้นำ มายืนยันให้ ป.ป.ท.ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเอกสาร ดังกล่าว อาบอบนวดวิคตอเรีย เป็นผู้ทำขึ้น เลย ไม่ยืนยันว่าเป็นบุคคลใดบ้างมาใช้บริการและใช้บริการ จริงไหม นอกจากนี้ ยังต้องตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ ภาพกล้องวงจรปิดและเครื่องรูดการ์ด บัตรเครดิตที่เจ้าหน้าที่อายัดจากวันที่เข้าตรวจค้น ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่ดีเอสไอ เบื้องต้นพบว่าไฟล์ใน เซิร์ฟเวอร์มีการเข้ารหัสต้องประสานผู้เชี่ยวชาญเปิด

นายกอรบกล่าวต่อว่า ส่วนการจำแนกหญิง สาว ๓๓ คน ที่นำตัวมาจากวิคตอเรีย ซีเครท สห วิชาชีพได้ร่วมสอบปากคำก่อนลงความเห็นและ จำแนกได้ ๓ กลุ่ม กลุ่ม ๑.ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ถูกบังคับให้มาค้าประเวณีมี ๓ คน เป็นชาวเมียนมา ๒ คน ชาวจีน ๑ คน โดยสาวชาวเมียนมา ๑ คน ขณะนี้อายุ ๑๙ ปี ให้การถูกหลอกให้มาค้าประเวณี ที่วิคตอเรีย ซีเครท ตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี กลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ ส่งไปที่สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

★ มีต่อหน้า 15

## สั่งลงดาบ

☆ ต่อจากหน้า ๑๑

(บ้านเกร็ดตระการ) จ.นนทบุรี เพื่อช่วยเหลือเหยื่อ และคุ้มครองตามกฎหมาย กลุ่มที่ ๒ มีประมาณ ๒๕ คน สัญชาติเมียนมา ๒๑ คน สัญชาติลาว ๓ คน และสัญชาติไทย ๑ คน ยังสอบสวนไม่แน่ชัดว่าถูก บังคับให้ค้าประเวณี และอายุต่ำกว่า ๑๘ ปีหรือไม่ สหวิชาชีพลงความเห็นให้ส่งตัวไปตรวจกระดุกที่ รพ.ตำรวจ ตั้งแต่เวลา ๐๒.๐๐ น. และเสร็จเมื่อช่วงเวลา ๐๕.๐๐ น. วันที่ ๑๕ ม.ค.นี้ โดยจะขออำนาจศาล คุ้มครองอีก ๗ วัน เพื่อให้สหวิชาชีพตรวจสอบ และสอบปากคำต่อไป

นายกอรบกล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มที่ชัดเจนว่าเป็นผู้เสียหาย ๘๕ คน มีคนไทยเพียง ๓ คน นอกนั้นเป็นคนต่างด้าว ที่ประชุมผู้แทนหน่วย งาน ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ประกอบด้วยกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ดีเอสไอ กรมการปกครอง และ สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นว่าควรให้พนักงาน สอบสวน สน.วังทองหลาง ดำเนินคดี พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๖ ผู้ใดเข้ามามีส่วนร่วมในสถานค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ใน การค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่นต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนหญิงสาวที่เป็นต่างด้าวจะ ดำเนินคดี ๒ ข้อหา ในความผิดฐานทำงานไม่ตรง ตามใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองและมีส่วนร่วม ในสถานค้าประเวณี โดยต่างด้าวให้ พงส.สน.วัง-ทองหลางส่งตัวให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๔ แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ พิจารณาดำเนินการส่งกลับ

ด้าน พ.ต.ท.งามพลระบุว่า เบื้องต้น ป.ป.ท. จะรับเอกสารไว้ตรวจสอบ ยังไม่สามารถตอบคำ ถามหรือให้ความเห็นอะไรได้ ต้องเข้ากระบวนการ ตรวจสอบก่อน

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>MIC</b>   MATICHON<br>INFORMATION CENTER | Subject Heading : |
| Source : <b>สยามรัฐ</b>                     |                   |
| Date : 16 ม.ค. 2561 Page : 1/12             | No :              |

ร็อกเกอร์ดังดวงแพนสาวรายงานตัวศาล

# ทนายรับหนักใจ คดีเสกยิงปืน

## พนักงานสอบสวน เร่งรัดสรุปสำนวน

“เสก” ดวงแพนสาว เข้ารายงานตัวศาลเมืองคอนคดียิงปืนขึ้นฟ้าในวัด อ.พรหมคีรี อ้างยิงสลุต-บวงสรวงไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยันไม่หนักใจ แยมจัดคอนเสิร์ตหาเงินเข้าวัด แต่ไม่ขอยิงปืนอีกแล้ว ด้าน ตร.ระบุสำนวนคดียังไม่เสร็จ เหตุต้องรอผลตรวจอาวุธปืนก่อน

ที่ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเวลา 10.35 น. วันที่ 15 ม.ค.61 นายเสกสรรค์ สุขพิ

มาย หรือ “เสก โลโซ” ร็อกเกอร์ชื่อดัง พร้อม “อีฟ แม็กซิม” แฟนสาว ได้เดินทางมารายงานตัวในคดีขี้อามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวและยิงปืนในที่ชุมชน หลังก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้า 10 นัด บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 ที่ผ่านมา

■ กติ

ต่อจากหน้า 1

ด้าน นายเสกสรรค์ กล่าวว่า วันนี้ทางวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่มายืนยันว่าการยิงปืน เป็นการยิงสลุต หรือยิงบวงสรวง ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร และไม่มีอะไรหนักใจ สบายมาก กำลังใจมีเต็ม 100 ชาวนครศรีธรรมราชรัก เสก โลโซ คราวหน้าจะมาเล่นคอนเสิร์ต และหาเงินให้กับวัดเขาขุนพนมอีกครั้งหนึ่งแต่คงจะไม่ยิงปืนแล้ว

ส่วน พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าทางตำรวจ สภ.พรหมคีรี ยังทำสำนวนคดีไม่เสร็จ เพราะต้องรอผลการตรวจอาวุธปืน และกระสุนปืนที่ใช้ยิงในคืนวันเกิดเหตุ ซึ่งยังไม่ได้รับผลการตรวจ ซึ่งหากผลการตรวจอาวุธปืนเสร็จเรียบร้อยทางตำรวจ สภ.พรหมคีรี ก็จะส่งสำนวนให้กับอัยการพิจารณาสั่งฟ้องต่อไป

ด้าน นายมงคลวิจิตร ธนะโสภณ ทนายความส่วนตัวของนายเสกสรรค์ กล่าวว่า ตนค่อนข้างจะหนักใจเรื่องคดีเหมือนกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาล ว่าผลจะออกมาอย่างไร

ต่อหน้า 12

Source : ข่าวสด

Date : 16 ม.ค. 2561

Page : 1,12

No: 61017050

## ‘เสก ไปนกรฯ-ปั้นศาล ตร.เบ็ดเสร็จไม่เข้าใกล้

‘เสก โลโซ’ ควง‘อีฟ แม็กซิม’ แฟนสาว เข้า  
รายงานตัวศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ตาม  
นัดคดีขังปิ่นขึ้นฟ้า □อ่านต่อหน้า 12

### ● เสก □ ต่อจากหน้า 1

ระนุไม่หนักใจ เตรียมเล่นคอนเสิร์ตหาเงิน  
ให้วัดขุนเขาพนมอีกครั้ง แต่จะไม่ขังปิ่นแล้ว  
ส่วนเรื่องหาซื้อที่ดินสร้างบ้านข้างวัด ก็กำลัง  
ดูอยู่ พร้อมหยอกถ้าใครอยากให้อยู่ แล้วจะ  
ให้ที่ดินฟรีๆ ก็ยินดี

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ศาลจังหวัดนคร  
ศรีธรรมราช ‘เสก โลโซ’ หรือนายเสกสรร  
สุขพิมาย พร้อม ‘อีฟ แม็กซิม’ แฟนสาว เดินทาง  
มารายงานตัวตามนัดของศาล ครั้งที่ 1  
ในคดีขังปิ่นขึ้นฟ้า, พกพาอาวุธปืนและมี  
อาวุธปืนในครอบครองโดยเหตุเกิดเมื่อคืน  
วันที่ 29 ธ.ค.2560 ที่วัดเขาขุนพนม  
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

โดยในวันนี้ ‘เสก โลโซ’ มีสีหน้าที่ยิ้ม  
แย้มแจ่มใสและทักทายกับสื่อมวลชนอย่าง  
อารมณ์ดี และมีบรรดาแฟนเพลงของเสก  
หลายสิบคนมารอและขอถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด

‘เสก โลโซ’ ให้สัมภาษณ์หลังเซ็นชื่อ  
รายงานตัวต่อศาล ว่า การเดินทางมาครั้งนี้  
เป็นการมารายงานตัวตามนัดของศาล โดย  
วันนี้ทางวัดเขาขุนพนมได้ส่งคุณลุงสำเร็จซึ่ง  
เป็นตัวแทนวัด มาร่วมยืนยันว่าสิ่งที่ตนได้ทำ  
ไปเมื่อคืนวันที่ 29 ธ.ค.นั้น เป็นการยิงสลุ  
ถวายพระเจ้าตากสิน ไม่ได้มีอะไรมากไป  
กว่านั้น และการเดินทางมาวันนี้ก็มาเซ็นรับ  
ทราบตามศาลนัด ไม่มีอะไรมากมาย หาก  
ศาลไม่ยกฟ้องก็ต้องว่ากันไปตามกระบวน  
การ ไม่ได้หนักใจอะไร และเพิ่งทราบว่าชาว  
นครศรีธรรมราชรัก ‘เสก โลโซ’ มากนะจริงๆ

“วันนี้ผมตั้งใจจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้กับ  
ทางวัดเขาขุนพนม แต่ทางร้านที่ผมประสาน  
มาไม่มีคิวว่าง เนื่องจากนัดในระยะเวลาที่  
กระชั้นชิดจนเกินไป รอบหลังตั้งใจจะมาเล่น  
คอนเสิร์ตหาเงินถวายวัดเขาขุนพนมอีกครั้ง  
หนึ่ง และการมาเล่นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็  
จะไม่มีการขังปิ่นขึ้นฟ้าแล้ว” นักร้องชื่อดัง  
กล่าว

‘เสก โลโซ’ ยังกล่าวถึงการจะมาซื้อที่ดิน  
ข้างวัดเขาขุนพนม เพื่อสร้างบ้านอยู่ว่า “คอน  
นี้กำลังดูเรื่องของโฉนดที่ดินอยู่ซึ่งมีคนมา  
เสนอกันหลายราย และถ้าหากมีใครอยากจะ  
ให้ผมมาอยู่ที่นี่จะให้ที่ดินฟรีก็จะเป็นสิ่งที่นำ  
ยินดีอย่างยิ่ง”

หลัง ‘เสก โลโซ’ กล่าวเสร็จก็หัวเราะ  
พร้อมยกมือไหว้รำล้าผู้สื่อข่าวและแฟนเพลง  
ที่มารอค้อนรับ ก่อนเดินขึ้นรถโดยบอกว่าจะ  
เดินทางกลับกรุงเทพฯทันที

ด้านว่าที่ร.ต.มงคลวิจิตร ณะโสภณ  
ทนายความของ ‘เสก โลโซ’ กล่าวว่า วันนี้  
เป็นการมารายงานตัวตามนัดของศาลจังหวัด  
นครศรีธรรมราช และยอมรับว่ายังคงหนักใจ  
กับกระบวนการ แต่ก็ต้องว่ากันไปตามข้อ  
เท็จจริง โดยศาลจะนัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่  
29 ม.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การมารายงานตัวครั้ง  
นี้ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนคุมอยู่ห่างๆ  
โดยที่ไม่เข้าใกล้ ‘เสก โลโซ’ จนเกินไป หลัง  
จากมีกรณีย้ายเจ้าหน้าที่ซึ่งมีภาพถ่ายร่วมกับ  
‘เสก โลโซ’ มาแล้วก่อนหน้านี้





🏠 รายงานตัว - เสก โลโซ ควงคู่อีฟ แม็กซิม แฟนสาว เข้ารายงานตัวต่อศาลจังหวัด นครศรีธรรมราชตามคำสั่ง ในคดียิงปืนขึ้นฟ้า เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำนวยความสะดวกให้เหมือนครั้งก่อน เมื่อวันที่ 15 ม.ค.



## เสกทรายงานตัวศาลคดียิงปืน ยันไม่หนักใจ-กำลังใจเต็มร้อย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ศาลจังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย เสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือ “เสก โลโซ” นักร้องชื่อดังเดินทางมาพร้อมด้วย “อีฟ แม็กซิม” แฟนสาว และนายประกัน มารายงานตัวต่อ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังครบกำหนด การฝากขังผิดแรกของพนักงานสอบสวน สภ.พรหมคีรี คดียิงปืนขึ้นฟ้าจำนวน 10 นัด โดยเสกพร้อมกับทนายความส่วนตัวได้เข้าไป เซ็นชื่อเพื่อรายงานตัวในศาลจังหวัดนครศรี ธรรมราชใช้เวลาประมาณ 5 นาที ก่อนจะเดิน กลับออกมา

นายเสกสรรค์กล่าวว่า วันนี้เดินทางมา รายงานตัวที่ศาลเท่านั้น เรื่องคดีอยู่ระหว่างการ ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ และยัง ทราบว่าทางวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี ยาก ช่วยเหลือตนเต็มที่ ซึ่งทางวัดได้ส่งเจ้าหน้าที่ มายืนยันกับตนว่าเรื่องที่ทำไปนั้น ทางวัดเรียก ว่าเป็นการยิงสลุด หรือยิงบวงสรวงอะไรต่างๆ นานา ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร เพราะฉะนั้น คงมี การเขียนคำแถลงการณ์ออกมานิดหน่อย เพื่อ ซีแจ้งให้คนทั่วไปได้รับทราบ


“เรื่องคดีไม่มีอะไรหนักใจ สบายมาก กำลังใจมีเต็มร้อย ชาวนครศรีธรรมราชรักเสก โลโซ เยอะนะ วันนี้ตั้งใจจะมาเล่นคอนเสิร์ต ให้ด้วย แต่พอดีเนื่องจากว่าทางร้านไม่ว่าง และบอกในเวลากระชั้นชิดไปหน่อย เลยไม่ได้มาแสดงคอนเสิร์ต ไว้คราวหน้าจะมาเล่น คอนเสิร์ตและจะมาหาเงินให้กับวัดเขาขุนพนม อีกครั้งหนึ่ง แต่คงจะไม่ยิงปืนแล้วคราวนี้” นายเสกสรรค์กล่าว

นายมงคลวิจิตร ณะโสภณ ทนายความส่วน ตัวของ “เสก โลโซ” กล่าวว่า ค่อนข้างจะหนักใจ เรื่องคดีของเสกเหมือนกัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอน ของกระบวนการยุติธรรม และขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของศาล ว่าผลจะออกมาอย่างไรต่อไป ด้าน พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ ผบ.ภ.จ. นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ทางตำรวจ สภ. พรหมคีรี ยังทำสำนวนคดีของเสกไม่เสร็จ เพราะต้องรอผลการตรวจอาวุธปืนและกระสุน ปืนของเสกที่ใช้ยิงในคืนวันเกิดเหตุ ซึ่งหากผล การตรวจอาวุธปืนเสร็จเรียบร้อยจะส่งสำนวน ให้กับอัยการศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อ พิจารณาล้างฟ้องศาลต่อไป



รายงานตัว - นายเสกสรรค์ ศุขพิมาย หรือเสก โลโซ ผู้ต้องหาคดียิง ปืนขึ้นฟ้าในวัดเขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัว ต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช หลังครบกำหนดฝากขังผิดแรก เมื่อวันที่ 15 มกราคม



|  |                   |
|--|-------------------|
|  | Subject Heading : |
| Source : ข่าวสด  |                   |
| Date : 16 ม.ค. 2561  | Page : 10         |
|  | No: 61017090      |

● **ส่งฟ้อง 17 ราย-ต้านโรงไฟฟ้า**  
วันที่ 15 ม.ค. ที่ศาลสงขลา เครือข่ายคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน จำนวน 17 คน ถูกนำตัวส่งฟ้องศาลในข้อหาขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รัฐ พกพาอาวุธในที่สาธารณะ กีดขวางการจราจร และฝ่าฝืน พ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 เครือข่ายเดินทางมายื่นหนังสือให้นายกฯที่เดินทางมาประชุมกรม.สัญจรในวันที่ 28 พ.ย.ที่ จ.สงขลา แต่ถูกจับกุมตัวและวันนี้ยื่นการส่งฟ้องศาลในวันเดียวกันนี้ ทั้งนี้ ศาลนัดพร้อมสอบคำให้การ ตรวจพยานหลักฐานและกำหนดวันสืบพยาน ในวันที่ 12 มี.ค. เวลา 09.00 น. หลังจากนั้นศาลอนุญาตให้หลักทรัพย์เดิมประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราว